

# BIZจุดเด่น เบอร์1นำเข้า เครื่องฉายรังสี

โพสต์ทูเดย์ - BIZ จุดเด่นบริการครบวงจร โอกาสโตจากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มทุกปี เผยครึ่งปีงานในมือ 650 ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชื่นกิติคุณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ (BIZ) เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตของยอดขายเครื่องมือฉายแสงมะเร็งและอุปกรณ์การแพทย์ มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องตามยอดผู้ป่วยมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งของไทยในปีที่ผ่านมาควรได้รับการฉายรังสีอยู่ที่กว่า 6.5 หมื่นคน

ขณะที่จำนวนคนที่เข้ารับการรักษาต่อเครื่องฉายรังสีอยู่ที่ 400 คน/เครื่อง/ปี ดังนั้นจำนวนเครื่องฉายรังสีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เพียงพอจะอยู่ที่ 165 เครื่อง แต่ปัจจุบันมีเครื่องฉายในรูปแบบของเครื่องเร่งอนุภาคเพียง 70 เครื่อง สะท้อนว่าตลาดยังมีความต้องการเครื่องฉายดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองการใช้งานและรองรับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อเครื่องฉายรังสี คือ โรงพยาบาลเปิดใหม่และโรงพยาบาลที่เปิดแผนกรักษามะเร็ง

นายสมพงษ์ กล่าวว่า BIZ เป็นผู้นำเข้าเครื่องฉายแสงแบรนด์ Varian ของสหรัฐ ถือเป็นเบอร์ 1 ของไทย ด้วยส่วนแบ่งตลาด 65% ของมูลค่าการนำเข้า ซึ่ง

มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ส่วนใหญ่ 95% เป็นลูกค้าของ BIZ รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐชื่อดังและโรงพยาบาลเอกชนรวม 35 แห่ง ปัจจุบันมีงานในมือ 650 ล้านบาท ส่งมอบงานปี 2559 ประมาณ 500 ล้านบาท ที่เหลือรับรู้อยู่ได้ปี 2560

สำหรับโครงสร้างรายได้ปัจจุบันประกอบด้วยรายได้การขายเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นหลัก สัดส่วน 75-80% ของรายได้รวม และรายได้ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี 20-25% ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2559 ขึ้นต่อ 650 ล้านบาท การเติบโตของรายได้และกำไรตามการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จุดเด่นของ BIZ คือการเป็นผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเครื่องฉายรังสี ซึ่งมีบริการตั้งแต่การออกแบบห้องเพื่อวางเครื่อง งานระบบควบคุมเครื่อง การจัดหาส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องมือฉายรังสี

ทั้งนี้ BIZ กำหนดขายหุ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.นี้ หุ้นละ 2.90 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) เป็นที่ปรึกษาการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นแกนนำจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายเสกสรรค์ ฉโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า BIZ เป็นบริษัทที่มีจุดเด่นเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะทางใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านเครื่องมือแพทย์มานานกว่า 15 ปี มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี มั่นใจว่า BIZ จะได้รับการตอบรับที่ดี